

รายงานที่ 129/2559 เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า
เจ้าพนักงานยกยอทรัพย์สินของกลาง

ประเด็นการร้องเรียน

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า
ผู้ร้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชาย ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ถูกผู้ถูกร้องจับกุมในความผิด
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในระหว่างถูกจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้องไป
แต่ไม่ปรากฏว่ามีรายการทรัพย์สินดังกล่าวในบัญชีทรัพย์สินของกลางที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาล และมีทรัพย์สิน
บางรายการที่เจ้าหน้าที่แจ้งต่อศาลว่า ได้ส่งคืนให้แก่ญาติของผู้ร้องแล้วซึ่งไม่เป็นความจริง การกระทำดังกล่าว
เป็นการกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

การดำเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ภายหลังจากที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้แจ้งผลการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจยึดให้
พนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน 3 กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ทราบว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของ
ผู้ต้องหา และไม่มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณ จำนวน 4 รายการ แต่พนักงานสอบสวนได้ยึด
ทรัพย์สินและไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินทั้ง 4 รายการคืนให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้น แม้ในชั้นนี้จะรับ
ฟังไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้นำทรัพย์สินของผู้ร้องไปเป็น
ของตนเองหรือไม่ แต่การกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (พนักงานสอบสวน) สังกัดกองบัญชาการตำรวจ
ปราบปรามยาเสพติดที่ไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินทั้ง 4 รายการ คืนให้แก่ผู้ร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ร้อง
จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ กรณีตามคำร้องจึงปรากฏว่า
มีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น และเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาให้สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติดำเนินการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(1) กำชับพนักงานสอบสวนให้ใช้ความระมัดระวังและเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ มิให้เกิด
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นนี้อีก

(2) พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่พนักงานสอบสวน สังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ไม่คืนทรัพย์สินของกลางที่ยึดไว้ตามคำร้องนี้ให้แก่ผู้ร้อง เพื่อให้ผู้ร้องได้รับความ
เป็นธรรม

ความสำเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งผลดำเนินการว่า ได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นความบกพร่องของผู้ใดก็ให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่และมีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดกำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบในการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ในระหว่างการดำเนินคดีไว้ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด